

ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT

ขั้นตอนที่ 1

เข้าระบบ GAT/PAT ตรงหัวข้อ **ต้องการเข้าระบบ** และคลิกเลือก **สำหรับผู้สมัครสอบ** (ต้องการลงทะเบียน หรือสมัครสอบ หรือเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง)

ขั้นตอนที่ 2

เลือก ลงทะเบียน (รายใหม่) หรือ เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)

ขั้นตอนที่ 3

ผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียน จนได้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

สทศ NIETS สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) National Institute of Educational Testing Service (NIES)

Welcome to GAT/PAT.

ลงทะเบียน - ยืนยันตัวตน/ข้อมูลเบื้องต้น * จำเป็นต้องระบุ

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง

คำนำหน้า : *

เพศ : * ชาย หญิง

ชื่อ : *

นามสกุล : *

เลขประจำตัวประชาชน : *

วันเดือนปี พ.ศ.เกิด : * / /

กรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่บนหน้าเว็บ : *

เงื่อนไขการลงทะเบียน

1. ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว
2. ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องตรงตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด
3. ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามความจริง มิฉะนั้นหากเกิดความเสียหาย ผู้สมัครต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
4. กรณีผู้สมัครสอบเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล ภายหลังลงทะเบียน จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลภายหลังได้
5. หากผู้สมัครสอบไม่ทำตามเงื่อนไขการลงทะเบียน หรือมีเหตุอันใดที่มีได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการลงทะเบียน ผู้สมัครสอบยินยอมรับสารนิเทศของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการสมัครสอบและขอยืนยันว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกมีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงและขัดกับคุณสมบัติของผู้สิทธิ์เข้าสอบ GAT/PAT ข้าพเจ้ายินยอมที่จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบครั้งนี้

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

กรุณาอ่านเงื่อนไขการลงทะเบียนให้เข้าใจก่อนจะยอมรับในเงื่อนไขนั้น

ขั้นตอนที่ 4

ต้องการสมัครสอบ ให้ล็อกอินเข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านของตนเอง

ใส่รหัสผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะล็อกคันทันที ต้องติดต่อ สทศ.

ระบบจะเข้าสู่หน้าข้อมูลปัจจุบันที่เคยลงทะเบียนไว้ ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏให้ถูกต้อง

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิก **แก้ไขข้อมูล** และเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (ชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนแก้ไขเองไม่ได้ ต้องติดต่อ สทศ.)

หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลและขอยืนยันว่า ข้อมูลตรงกับความ เป็นจริงทุกประการ และคลิก **ยืนยันข้อมูลถูกต้อง**

ขั้นตอนที่ 5

สมัครสอบโดยเลือกวิชาที่ต้องการ
วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศเลือกสอบได้เพียงภาษาเดียว

ตัดสินใจดีๆ ก่อนเลือกงวิชา
หากยืนยันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้
ต้องสมัครสอบใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 6

เลือกจังหวัดและอำเภอที่ประสงค์จะไปสอบ

**สทศ. จะจัดสนามสอบให้ในเขตหรืออำเภอที่มีสนามสอบ ในกรณีที่มีมีการยุบสนามสอบในบางอำเภอ
สทศ. จะจัดให้ผู้เข้าสอบไปสอบในอำเภอที่ใกล้เคียงที่สุดในจังหวัดเดียวกัน**

ขั้นตอนที่ 7

พิมพ์ใบจ่ายเงิน และไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

อย่าลืม !!! ชำระเงินให้ทันตามระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด

ขั้นตอนที่ 8

หลังจากชำระเงินแล้ว ให้เข้ามาระบุโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

ขั้นตอนนี้เฉพาะผู้ที่สอบในจังหวัด
กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี

อย่าลืม !!! ขั้นตอนนี้เด็ดขาด ไม่อย่างนั้น อาจจะได้สอบในสนามสอบที่ท่านไม่สะดวกในการเดินทางก็ได้

ขั้นตอนที่ 9

ตรวจสอบสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบและสามารถพิมพ์ใบแสดงข้อมูลดังกล่าวได้
ตามวันที่จะประกาศในแต่ละครั้ง

คำเตือน

ผู้สมัครต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบทุกครั้ง กรุณาจดและเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ให้ปลอดภัย
ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว การลงเลือกวิชา การเลือกสถานที่สอบของตนเองให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตัวเอง
การดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด

หากมีปัญหาใดๆ ให้รีบติดต่อ สทศ. ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-217-3800